

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
วันอังคารที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น ๒ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวันชัย นาริรักษ์	นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น	วันชัย นาริรักษ์	
๒	นายสุนันท์ ดีศรี	รองนายกเทศมนตรี	สุนันท์ ดีศรี	
๓	นายศิริโรจน์ เอกนิรันดร์	รองนายกเทศมนตรี	ศิริโรจน์ เอกนิรันดร์	
๔	นางชุตติพันธ์ ทองชื่น	รองนายกเทศมนตรี	ชุตติพันธ์ ทองชื่น	
๕	นายสมเดช เขียวเชื้อ	เลขานุการนายกเทศมนตรี	สมเดช เขียวเชื้อ	
๖	นายสุวิทย์ ทองหาร	เลขานุการนายกเทศมนตรี	สุวิทย์ ทองหาร	
๗	นายอาคม ตันเจริญ	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	อาคม ตันเจริญ	
๘	นายแสวง คำภีระ	ประธานสภาเทศบาล	แสวง คำภีระ	
๙	นายต่วน ท่าดี	รองประธานสภาเทศบาล	ต่วน ท่าดี	
๑๐	นายเสกสรร มาดี	สมาชิกสภาเทศบาล	เสกสรร มาดี	
๑๑	นายไพโรจน์ เดชเจริญศรี	สมาชิกสภาเทศบาล	ไพโรจน์ เดชเจริญศรี	
๑๒	นายทอง สังกรม	สมาชิกสภาเทศบาล	ทอง สังกรม	
๑๓	นายพิพัฒน์ รุ่งรัตน์พงศ์ศรี	สมาชิกสภาเทศบาล	พิพัฒน์ รุ่งรัตน์พงศ์ศรี	
๑๔	นางสาวอัจฉริยา นาริรักษ์	สมาชิกสภาเทศบาล	อัจฉริยา นาริรักษ์	
๑๕	นายสายชล โพธิ์โต	สมาชิกสภาเทศบาล	สายชล โพธิ์โต	
๑๖	นายสัมฤทธิ์ กองเพ็ง	สมาชิกสภาเทศบาล	สัมฤทธิ์ กองเพ็ง	
๑๗	นางยาใจ พิพัฒน์วัฒนโรจน์	สมาชิกสภาเทศบาล	ยาใจ พิพัฒน์วัฒนโรจน์	
๑๘	ดาบตำรวจวิบูลย์ จรรย์	สมาชิกสภาเทศบาล	วิบูลย์ จรรย์	
๑๙	นายไพโรจน์ รุ่งนภาไพศาล	สมาชิกสภาเทศบาล	ไพโรจน์ รุ่งนภาไพศาล	
๒๐	นายสำเร็จ ท่วมกระโทก	สมาชิกสภาเทศบาล	สำเร็จ ท่วมกระโทก	
๒๑	นายเนียม ทองสุข	สมาชิกสภาเทศบาล	เนียม ทองสุข	
๒๒	นายสมควร นนทะคำจันทร์	สมาชิกสภาเทศบาล	สมควร นนทะคำจันทร์	
๒๓	นางรุ่งธิดา จันทรโทศรี	สมาชิกสภาเทศบาล	รุ่งธิดา จันทรโทศรี	
๒๔	นายบุญชู เกษา	สมาชิกสภาเทศบาล	บุญชู เกษา	
๒๕	นายเจริญ คีตนอก	สมาชิกสภาเทศบาล	เจริญ คีตนอก	

เริ่มประชุมเวลา

๑๑.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายวันชัย นาริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น ทำหน้าที่
ประธานในที่ประชุม และเริ่มประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ขอให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นทุกท่านเข้าประชุมให้ตรงเวลาทุกครั้ง ถ้าผู้ใดไม่เข้าประชุมติดต่อกัน ๒ ครั้ง ให้ทำบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรชี้แจงต่อนายกเทศมนตรี ขอให้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะเทศบาลของเราได้มีหนังสือสั่งการใหม่ๆ จากกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกระทรวง กรมต่างๆ มาชี้แจงในที่ประชุมเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

๑.๒ คณะผู้บริหารท้องถิ่นทุกท่าน สามารถเข้ามาปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาในการบริหารงานของเทศบาลกับนายกเทศมนตรีได้ทุกเรื่อง เพื่อให้ได้แนวทางและข้อยุติในการแก้ปัญหา

๑.๓ ให้ช่วยกันรักษาระเบียบวินัยของทางราชการ รักษาภาพลักษณ์ขององค์กรเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น เช่น การสื่อสารทำความเข้าใจกับพี่น้อง ประชาชน เพราะการถ่ายทอดด้วยคำพูดมีความสำคัญ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ต้องรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเองให้มากที่สุด

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มีเนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

การกำหนดหลักเกณฑ์การกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร

ตามที่คณะกรรมการเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ได้กำหนดหลักเกณฑ์การกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลและหลักเกณฑ์การกู้เงินเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นไปแล้ว และในประชุมคณะกรรมการเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้มีการหารือร่วมกันและมีความเห็นว่า เห็นควรให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์การกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร เพื่อไม่ให้เป็นการกระทบกับผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ โดยอาจจะพิจารณาขยายวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารออกไปเป็นไม่น้อยกว่า ๖ เดือน หรืออาจพิจารณาลดวงเงินที่จะให้กู้ หากผู้บริหารท้องถิ่นที่มีวาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ๓ เดือน โดยมอบให้สำนักงานเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เสนอข้อมูลเพื่อพิจารณาแนวทาง นั้น

สำนักงานเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ได้เสนอแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์การกู้เงินเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น ในการประชุมคณะกรรมการเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ดังนี้

๑. ให้คงหลักเกณฑ์เดิมในการกำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องมีวาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือไม่น้อยกว่า ๓ เดือน

๒. กำหนดหลักเกณฑ์การกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพิ่มเติม กรณีผู้บริหารท้องถิ่นมีวาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือไม่ถึง ๑ ปี ให้พิจารณาฐานะการคลังจากงบประมาณเฉลี่ย ๓ ปีย้อนหลัง ดังนี้

(๑) งบประมาณไม่เกินปีละ ๑๐ ล้านบาท ยอดชำระหนี้ต่อปีไม่เกิน ๓๕% ของงบประมาณ

(๒) งบประมาณเกินปีละ ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกินปีละ ๓๐ ล้านบาท ยอดชำระหนี้ต่อปีไม่เกิน ๔๐% ของงบประมาณ

(๓) งบประมาณเกินปีละ ๓๐ ล้านบาท ยอดชำระหนี้ต่อปีไม่เกิน ๔๕% ของงบประมาณ

ยกเว้นกรณีเทศบาลที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ฐานะการคลังแต่มีเงินฝากสมทบ
ทุนคงเหลืออยู่ให้กู้ได้ไม่เกินวงเงินฝากสมทบทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลที่คงเหลืออยู่ โดยคณะอนุกรรมการ
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลได้มีมติ ให้มีหนังสือแจ้งนายกเทศมนตรีซึ่งเป็นกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล เพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่ง
ของผู้บริหารท้องถิ่น ตามข้อเสนอดังกล่าวข้างต้น และนำความเห็นดังกล่าวมาเสนอคณะอนุกรรมการ
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลในการประชุมครั้งต่อไป

ดังนั้น สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จึงขอให้เสนอความเห็นเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อจะได้นำเสนอคณะอนุกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลต่อไป

จึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบและเสนอความเห็น

มติที่ประชุม - รับทราบและร่วมกันเสนอความเห็น

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

การพิจารณาเสนอแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
เกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร โดยขอให้ที่ประชุมร่วมกันเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว

มติที่ประชุม - คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกันพิจารณาเสนอแนวทางตามหลักเกณฑ์
ข้อที่ ๒ เป็นหลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพิ่มเติม กรณีผู้บริหาร
ท้องถิ่นมีวาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือไม่ถึง ๑ ปี ให้พิจารณาฐานะการคลังจากงบ
พัฒนาเฉลี่ย ๓ ปีย้อนหลัง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม - ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

(ลงชื่อ) สมเดช เขียวเชื้อ ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายสมเดช เขียวเชื้อ)

(ลงชื่อ) วันชัย นาริรักษ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวันชัย นาริรักษ์)